

เอกสารข่าวรายสัปดาห์
โดย สำนักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



bulletin

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
10-16 มิ.ย. 57

Forward p.2
เรียนภาษาอังกฤษ
ที่ 'หัวหิน' ฝรั่ง!

Edu-move p.4
สังคมศาสตร์สัญจร

BSRU Spot p.6
สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
อาจารย์นักนิเทศฯ
ฝีมือดนตรีระดับประเทศ

**Recent
News** p.5
โครงการครูอาสาสมัครฯ

Headline

**'ลูก
ประทับใจ'**
สมุนไพรร
ต้านอนุมูลอิสระ
อ่านต่อหน้า 3 –



เรียน ภาษาอังกฤษ ที่ ‘หัวหิน’ ฟรี!



“
ระหว่างวันที่
30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2557
รับจำนวนจำกัด
ไม่เกิน 60 คน
ติดต่องานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี
โทร. 1013
หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 18 มิ.ย. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และบุคลากร

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการอบรมในชั้นเรียน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในหลักสูตรต่างๆ ที่เน้นตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันรวมทั้งผลตอบรับเป็นอย่างดีในกิจกรรมที่ผ่านมา ในภาคการเรียนใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

โดยในเร็วๆ นี้ จะมีการอบรมนอกสถานที่สำหรับอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2557 โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (CLIL Essentials)

สำหรับผู้สนใจสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาที่สอน ซึ่งในหลักสูตรนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิด และเทคนิควิธี ในการนำภาษาอังกฤษเข้าสู่การสอนในรายวิชาในทุกสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามแนวคิด

Content and Language Integrative Learning

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน (Snappy English)

สำหรับผู้สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และทักษะที่จำเป็นต่อการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับอาจารย์และบุคลากร ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษจากระดับเบื้องต้น เพื่อให้มีพื้นฐานสำหรับการต่อยอดต่อไป

เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย

- กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
- เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้สนุก
- การบริหารจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
- การทัศนศึกษา
- การทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของสถาบันภาษา

จัด ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2557 รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 60 คน ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณเอกพงษ์(หนึ่ง) งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดีโทร. (ภายใน) 1013 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 มิ.ย. 2557

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษในลำดับถัดไป ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานร่วมกันกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา •

Headline

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

— (จากซ้าย) นางสาวนภอร อนุกุลวงษ์
นายเจตน์พัทธ์ ภิรมย์ไทย และนางสาวสาธิตา ใจภพ
นักศึกษาศาสาวิชาวิชาการแพทย์แผนไทย



พัฒนาคนและสังคมไทยสู่ระดับ
คุณภาพมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน
ตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว
จนถึงระดับชุมชน ขจัดโรคภัย
โดยใช้สมุนไพรไทย

คลินิกแพทย์แผนไทย ‘บ้านสมเด็จ’ กับนวัตกรรม ลูกประคบสมุนไพร ต้านอนุมูลอิสระ

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา **ดร.อัจนรา**
บกแว่นน้อย ประธานสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรม
ลูกประคบสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ เพื่อ
การดูแลสุขภาพตามวิถีไทยเชิงพาณิชย์ ให้
แก่คณาจารย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ณ โรงเรียนวัดกงลาด จ.นครปฐม มุ่งหวัง
และพัฒนาคณะและสังคมไทยสู่ระดับคุณภาพ
มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก
ครอบครัวจนถึงระดับชุมชน ขจัดโรคภัยโดย
ใช้สมุนไพรไทย สาขาการแพทย์แผนไทยมี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อฝึกให้นิสิตเตรียมความพร้อม
สู่การทำงานและยังได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอีกด้วย

นางสาวปวีณา ลี้มเจริญ นิสิตสาขา
วิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 ผู้มี
ประสบการณ์การให้บริการถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ให้ความเห็นว่
การออกไปให้ความรู้แก่ชุมชน มีหลายระดับ
ช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถม
มัธยม หรือบุคคลทั่วไปละแวกนั้นที่สนใจ จะ
มีการแนะนำสมุนไพรเบื้องต้นให้รู้จัก รวมถึง
ถึงสาธิตวิธีการใช้ สอนสกัดสมุนไพรเบื้องต้น

เพื่อรักษาโรคใกล้ตัวที่สามารถรักษาได้ด้วย
ตนเอง นิสิตไปประมาณ 2 ชั้นปีต่อครั้ง
จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทุกคนรู้สึก
ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในการเผยแพร่สมุนไพร
ไทยใกล้ตัวออกสู่สังคมภายนอก เพื่อที่จะได้
มีความรู้รักษาตนเองในภายภาคหน้าหากเจ็บ
ป่วยเล็กน้อยๆ

ลูกประคบคืออะไร

ลูกประคบเป็นสมุนไพรหลายๆชนิดมา
ห่อรวมกัน ส่วนใหญ่เป็นยาสมุนไพรที่มี
น้ำมันหอมระเหยออกมาเป็นกลิ่น เช่น ไพล
ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ตะไคร้ มะกรูด การบูร
เราสามารถเอาสมุนไพรเหล่านั้นมาหั่นย่อย
อย่างหยาบๆ จากนั้นห่อด้วยผ้าดิบ แล้ว
นำไปผ่านกระบวนการความร้อน ด้วยการนึ่งไอน้ำ
สมัยโบราณจะใช้เหล่าชาวพรมด้วย เพราะ
เหล่าชาวเป็นตัวแทนยา เป็นการช่วยสมุนไพร
ละลาย และเข้าสู่ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น เป็นวิธี
การบำบัดรักษาอย่างหนึ่งของแพทย์แผนไทย
ซึ่งสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย
โดยมากมักใช้การประคบสมุนไพรหลังจาก
นวดเสร็จแล้ว

การประคบสมุนไพรได้อย่างไร

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพรดีต่อ
สุขภาพหลายประการ เช่น ช่วยให้เนื้อเยื่อ
พังผืดยึดตัวออก ลดการติดขัดข้อต่อของ
กล้ามเนื้อ ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการบวมที่
เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือบริเวณ
ข้อต่อต่างๆ เป็นต้น

เมื่อเข้ารับบริการการประคบ

ก่อนแพทย์จะลงมือประคบ ผู้รับบริการ
จะต้องซั้งน้ำหนักและวัดความดันโลหิต เพื่อ
ความปลอดภัย ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะ
ได้รับการซักถามอาการและโรคประจำตัว
ต่างๆ ของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน โรคหัวใจ
อัมพาต เด็ก และผู้สูงอายุ เนื่องจากบุคคลดัง
กล่าวมีอาการตอบสนองที่ช้า อาจทำให้เกิด
แผลพุพองได้ ส่วนผู้ที่มีแผลสด ปากแผล
เปิด ไม่ควรเข้าไปรับบริการ เพราะอาจทำให้
เกิดการติดเชื้อได้ ภายหลังจากประคบเสร็จ
ผู้ป่วยจะได้รับการแนะนำให้ผู้รับบริการดื่ม
สมุนไพรอุ่นๆ ผู้ป่วยไม่ควรอาบน้ำหรือดื่ม
น้ำเย็นทันที — (อ่านต่อหน้า 6)

“**ทำอย่างไรให้ประชาชน
ในพื้นที่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของตนเอง
สามารถดำรงอยู่อย่าง
มีเสถียรภาพ**”

คลินิก สังคมศาสตร์สัญจร

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม



— คณาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา ธุรกิจอิสลามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้จัดให้มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการคลินิกสังคมศาสตร์สัญจร” ในเขตพื้นที่ อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวนกว่า 500 คน จัดขึ้น ณ ศาลาอาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภออุ้มทองสุพรรณบุรี โดยมีหัวข้อในการให้ความรู้ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่



— กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรได้นำความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สาธารณะแล้ว ยังเป็นช่องทางในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นเมื่อวันที่ 2-3 มิ.ย. 57 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยอาจารย์นิตยา รุ่งสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์จตุพล เจริญรื่น หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ นำทีม

ของตนเองสามารถดำรงอยู่อย่างมีเสถียรภาพ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชน เป็นต้น

2. หัวข้อชุมชนสุขภาพดี (Healthy Community)

โดยการนำเสนอแนวคิดการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน ซึ่งคำว่าชุมชนสุขภาพดีนั้นหมายถึง “ชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้คิด มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาของชุมชนร่วมกัน” ...เมื่อทุกคนเชื่อมร่วมกัน ผันร่วมกัน แล้วจึงดึงศักยภาพทุกคนให้ร่วมลงมือทำ ขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อมกัน ในขณะที่ชุมชนเจริญก้าวหน้าจะไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังการพัฒนา ซึ่งกว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้ ผู้นำจะต้องกุมหัวใจสำคัญที่สุดคือ “สร้างความไว้วางใจร่วมกันให้เกิดขึ้นในชุมชน (Trust)” ในชุมชนสุขภาพดีเราจะพบว่า นอกจากเศรษฐกิจจะดีแล้ว คนในชุมชนก็ต้องพัฒนาให้เกิดคุณภาพ กล่าวคือเข้าถึงการศึกษ สาธารณสุข รวมถึงการอาศัยในสภาพสังคม/สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยผู้นำจะทำหน้าที่ สำคัญคือ 3D : 1) Dream คือการฝันอย่างมีชั้นเชิงยุทธศาสตร์ที่อาศัยความรู้ ประสบการณ์ ผวนกับสารสนเทศสมัยใหม่ 2) Define กำหนดและชี้แจงแถลงไข การพัฒนาอย่างชัดเจนและให้ชุมชนเข้าใจร่วมกัน 3. Drive ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและให้อำนาจความวางใจแก่คน

คณาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา ธุรกิจอิสลามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้จัดให้มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการคลินิกสังคมศาสตร์สัญจร” ในเขตพื้นที่ อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวนกว่า 500 คน จัดขึ้น ณ ศาลาอาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภออุ้มทองสุพรรณบุรี โดยมีหัวข้อในการให้ความรู้ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อันเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน อันประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ที่มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสงบ 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อมุ่งให้ประชาชนแต่ละประเทศอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมแห่งความเอื้ออาทร

ทั้งนี้ประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจและให้ความสำคัญได้แก่ **ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน** ซึ่งการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบ

3. การใช้ศาสนาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชุมชน

โดยให้ผู้นำชุมชนสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน แม้ว่าจะต่างศาสนา แต่เราสามารถนำหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่มุ่งสอนให้คนเป็นคนดี เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ กล่อมเกลานิสัยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพซึ่งกันและกัน

สรุปผลโดยภาพรวมในการจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการในครั้งนี้ **ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ** โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชนจำนวนกว่า 500 คนให้ความสนใจในเอกสารและองค์ความรู้ที่คณาจารย์ได้นำไปประกอบการบรรยายของวิทยากรบนเวที และเสร็จสิ้นการบรรยายด้วยการกล่าวขอบคุณบุคลากร ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และได้รับคำกล่าวขอบคุณและคำเชิญชวนจากปลัดอาวุโสอำเภออุ้มทองในการให้บริการทางวิชาการครั้งต่อไป •

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

โครงการ

ครูอาสาสมัคร ณ วัดมงคลเทพมุนี ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา



— ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ประธานโครงการครูอาสา ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา ครูอาสาต้นแบบ นายคมสัน สังข์นาถ นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย และ นายฉัตรชัย สิริไสย นิสิตสาขาวิชา นาฏยศิลป์ นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือก ประชุมหารือร่วมกับพระสงฆ์ตัวแทนวัดมงคลเทพมุนี

ปัจจุบันเด็กไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะมาจากกรณีที่พักและแม่มีเชื้อชาติต่างกัน หรือการย้ายครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศและมีบุตรติดตามไป โครงการครูอาสาสมัครฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามองเห็นโอกาสในการเติมช่องว่างทางภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนกลุ่มดังกล่าวโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างวัดไทยในต่างประเทศ กับความตั้งใจจริงของ ‘ครูอาสาต้นแบบ’ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา ผู้จัดตั้งโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว นิสิตนักศึกษาจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหานี้ โดยการไปสอนภาษาไทย รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เด็กและคนไทยในต่างแดน เพื่อใช้วิชาชีพที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาว่า “โครงการครูอาสาฯ จัดตั้งเริ่มแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ครั้งที่ยังเป็นครูอาสาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนปี พ.ศ. 2533 รู้สึกประทับใจในโครงการนี้เพราะสามารถช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ แต่การดำเนินชีวิตไม่ได้เรียบง่ายและสบายเหมือนที่คนอื่นคิด เด็กส่วนมากมักถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไม่มีเวลาให้ สนใจในการทำงานมากกว่าเลี้ยงดูลูก ไม่ค่อยมีโอกาสอบรมสั่งสอน และเด็กไม่สามารถเข้าสังคมกับเด็กฝรั่งได้ เนื่องจากฝรั่งบางคนเคียดแค้นข้างไม่คุ้นเคยกับคนไทย ด้านตัวเด็กเองอาจจะทำตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าตัวเองเชื้อชาติอะไรกันแน่ ถ้ามีโอกาสอยากให้มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จฯ มีโครงการแบบนี้บ้าง อีกทั้งศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในต่างแดนคือวัด แต่ภายในวัดก็เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายรูปแบบ บ้างก็มาทำบุญ บ้างก็มาคบค้าสมาคมกับคนไทยด้วยกันคุยกันไปมาไม่ถูกคอบ้างจนทะเลาะกันก็มี เลยมีความคิดที่ว่า ครูเป็นสิ่งเดียวที่จะเชื่อมความสัมพันธ์หลายๆอย่างเข้าด้วยกัน ให้มาสอนได้ทั้งเด็กนักเรียน

และผู้ปกครองไปในตัวประกอบกับวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กลีย์ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการครูเข้าไปสอนวิชาดนตรี แรกเริ่มส่งนิสิตไปเพียง 2 คน สอนประมาณ 70-80 คน ปีต่อมาเลยลองให้ครูจากทั่วประเทศมาลองสมัครดู แต่ไปสอนจริงแล้วไม่ประสบผลสำเร็จคิดว่าจะใช้โอกาสตรงนี้ให้เด็กที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปแทน คือ ชั้นปี 3 ขึ้นชั้นปี 4 หลังจากนั้นได้แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกนิสิตขึ้นมาในการคัดเลือกและส่งนิสิตไปในแต่ละปี และมีกิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมา การส่งเด็กไปเป็นครูอาสาฯ ก็เหมือนการซื้อลอตเตอรี่ ถ้าส่งเด็กไปแล้วได้ก็เหมือนถูกรางวัลที่ 1

และผู้ปกครองไปในตัวประกอบกับวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กลีย์ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการครูเข้าไปสอนวิชาดนตรี แรกเริ่มส่งนิสิตไปเพียง 2 คน สอนประมาณ 70-80 คน ปีต่อมาเลยลองให้ครูจากทั่วประเทศมาลองสมัครดู แต่ไปสอนจริงแล้วไม่ประสบผลสำเร็จคิดว่าจะใช้โอกาสตรงนี้ให้เด็กที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปแทน คือ ชั้นปี 3 ขึ้นชั้นปี 4 หลังจากนั้นได้แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกนิสิตขึ้นมาในการคัดเลือกและส่งนิสิตไปในแต่ละปี และมีกิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมา การส่งเด็กไปเป็นครูอาสาฯ ก็เหมือนการซื้อลอตเตอรี่ ถ้าส่งเด็กไปแล้วได้ก็เหมือนถูกรางวัลที่ 1



— ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา ‘ครูอาสาต้นแบบ’ ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดโครงการครูอาสาสมัครฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปัจจุบันโครงการครูอาสาสมัครฯ มี ผศ.รังสรรค์ บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกครูเป็นนิสิตที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการและความสามารถ กรรมการได้คัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีความสามารถหลายด้าน มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับ และมีความเสียสละในตนเองสูง และในระยะต่อไปได้มีแผนที่จะเปิดการรับสมัครตั้งแต่ นิสิตเข้าโครงการตั้งแต่ชั้นปี 1 จัดโครงการหรือค่ายให้ตัวนิสิตได้มีส่วนร่วมและจะมีโครงการ 2 และ 3 ตาม

ลำดับ ถ้า นิสิตมีความตั้งใจจริง เขาจะอยู่ครบตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือก จะแสดงถึงความรับผิดชอบที่ นิสิตมี และโครงการนี้ยังจะเปิดโอกาสให้นิสิตที่ไม่มีความรู้บางด้านเลยได้ฝึกตัวเอง เช่น ถ้าเล่นดนตรีไม่เป็น จะมีเวลาฝึกตั้งแต่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูอาสาฯ

ล่าสุดโครงการได้คัดเลือกนิสิตไปเป็นครูอาสาฯ 2 คน ได้แก่ นายคมสัน สังข์นาถ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีไทย และ นายฉัตรชัย สิริไสย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏยศิลป์ ซึ่งต้องไปประจำ ณ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา (วัดแห่งใหม่เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก) ก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริง คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับครูอาสาฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะมีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2557 •





— ตัวอย่างลูกประคบสมุนไพร โดย นักศึกษาสาขา
วิชาการแพทย์แผนไทย

(ต่อจากหน้า 3) สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ
ประคบสมุนไพรเพื่อต้านอนุมูลอิสระ สามารถ
เข้ารับบริการได้ทุกวันทำการ ณ คลินิก
แพทย์แผนไทย ชั้น 1 อาคาร 9 สาขา
วิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี •

ข้อมูลจำเพาะ

อุปกรณ์ในการทำลูกประคบ

1. สมุนไพรปริมาณตามสูตรที่ต้องการ
2. ภาชนะที่ใช้ผสมสมุนไพร
3. ทัพพี
4. เครื่องชั่ง
5. ผ้าห่อลูกประคบ ขนาด 50 X 50 เซนติเมตร
6. เข็กลูกประคบ ขนาดยาว 200 เซนติเมตร

สูตรลูกประคบสมุนไพร

(สูตรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ)

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. เหว้าพล | 50 กรัม |
| 2. โขมขาม | 30 กรัม |
| 3. ผิวมะกรูด | 20 กรัม |
| 4. เหว้ามันชัน | 10 กรัม |
| 5. ตะไคร้ (ลำต้น) | 10 กรัม |
| 6. ใบส้มป่อย | 10 กรัม |
| 7. เกลือเม็ด | 1 ซ่อนโต๊ะ |
| 8. การบูร | 2 ซ่อนโต๊ะ |

วิธีการใช้ลูกประคบ

หลังจากที่ใช้งานลูกประคบ 3-5 ครั้ง หรือจนกว่า
ลูกประคบเริ่มมีสีเหลืองจาง สมุนไพรที่ได้มาใช้อาบได้
1 ครั้ง จากนั้นให้นำกากสมุนไพรที่อยู่ในลูกประคบ
ไปใช้ทำปุ๋ยชีวภาพหรือไล่แมลง

การเก็บรักษาลูกประคบที่ใช้แล้ว

1. ลูกประคบสมุนไพรเก็บไว้ใช้ได้ 3-5 ครั้ง
2. ก่อนนำลูกประคบสมุนไพรเข้าตู้เย็น ควรทิ้ง
ไว้สักครู่เพื่อคลายความร้อน จากนั้นให้ใส่ไว้ในถุง
พลาสติก รัดด้วยหนังยางให้แน่น ก่อนนำเข้าตู้เย็น
3. ในกรณีไม่มีตู้เย็น ควรแกะสมุนไพรออกจากห่อ
ตากแดดให้แห้ง เพื่อป้องกันการอับชื้น
4. เมื่อต้องการนำลูกประคบสมุนไพรกลับมาใช้ใหม่
อีกครั้ง ต้องนำไปพรมน้ำหรือเหล้าขาวก่อนนำไปใช้
5. เมื่อลูกประคบมีสีเหลืองซีดจาง แสดงว่าตัวยา
ในลูกประคบน้อยลง •

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

(งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2/2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้า
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสอน รวม 117 อัตรา
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 28 พฤษภาคม
2557 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 700 คน แยกเป็น
คณะและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (จำนวนรับ 4 คน) จำนวน
ที่สมัคร 27 คน
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จำนวน
รับ 3 คน) จำนวนที่สมัคร 11 คน
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แขนงภูมิคุ้มกัน
วิทยา(จำนวนรับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 4 คน
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แขนงเคมีคลินิก โลหิต
วิทยา จุลชีววิทยา (จำนวนรับ 1 คน) จำนวนที่
สมัคร 3 คน
- สาขาวิชาเคมี (จำนวนรับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร
32 คน
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (จำนวนรับ 2 คน)
จำนวนที่สมัคร 5 คน
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ (จำนวนที่
รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 16 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จำนวนที่รับ
2 คน) จำนวนที่สมัคร 13 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (จำนวน
ที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 4 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต (จำนวน
ที่รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 15 คน
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 10 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร
4 คน
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (จำนวนที่รับ 1 คน)
จำนวนที่สมัคร 21 คน
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวน
ที่สมัคร 9 คน
- สาขาวิชาชีววิทยา (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่
สมัคร 25 คน
- สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (จำนวนที่รับ
1 คน) จำนวนที่สมัคร 0 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและดิจิทัลมีเดีย (จำนวน
ที่รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 1 คน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวน
ที่สมัคร 38 คน
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (จำนวนที่รับ 1 คน)
จำนวนที่สมัคร 9 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวนที่รับ
1 คน) จำนวนที่สมัคร 12 คน
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวน
ที่สมัคร 7 คน
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จำนวน
ที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 4 คน

รายวิชาศึกษาทั่วไป

- สาขาวิชาชีววิทยา (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวน
ที่สมัคร 34 คน
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวน
ที่สมัคร 14 คน
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (จำนวนที่รับ
2 คน) จำนวนที่สมัคร 12 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (จำนวนที่รับ

1 คน) จำนวนที่สมัคร 23 คน

คณะวิทยาการจัดการ

- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (จำนวนที่รับ
1 คน) จำนวนที่สมัคร 4 คน
- สาขาวิชาการตลาด (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่
สมัคร 3 คน
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน(ภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย) (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร
6 คน
- สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (จำนวนที่รับ
2 คน) จำนวนที่สมัคร 9 คน
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (จำนวนที่รับ 1 คน)
จำนวนที่สมัคร 8 คน
- สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (จำนวนที่รับ
1 คน) จำนวนที่สมัคร 1 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (จำนวน
ที่รับ 3 คน) จำนวนที่สมัคร 5 คน
- สาขาวิชาภาษาไทย (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวน
ที่สมัคร 19 คน
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
(จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 1 คน
- สาขาวิชาภาษาไทยศิลป์ แขนงนาฏยศิลป์ไทย
(จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 1 คน
- สาขาวิชานาฏยศิลป์ แขนงนาฏยศิลป์สากล (จำนวน
ที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 0 คน
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอก (จำนวนที่รับ
1 คน) จำนวนที่สมัคร 23 คน
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาศึกษาทั่วไป
(จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 21 คน
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เครื่องสายสากล
(จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 1 คน
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เทคโนโลยีดนตรี
(จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 1 คน
- สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (จำนวนที่
รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 7 คน
- สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา (จำนวนที่รับ 2 คน)
จำนวนที่สมัคร 2 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวน
ที่สมัคร 8 คน
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (จำนวนที่รับ
1 คน) จำนวนที่สมัคร 6 คน
- สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ (จำนวนที่รับ
2 คน) จำนวนที่สมัคร 6 คน
- สาขาวิชาภาษาจีน (จำนวนที่รับ 2 คน)
จำนวนที่สมัคร 0 คน
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (จำนวนที่รับ 1 คน)
จำนวนที่สมัคร 5 คน
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (จำนวนที่รับ
1 คน) จำนวนที่สมัคร 15 คน
- สาขาวิชานิติศาสตร์ (จำนวนที่รับ 1 คน)
จำนวนที่สมัคร 16 คน

คณะครุศาสตร์

- สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 1 (จำนวนที่รับ 2 คน)
จำนวนที่สมัคร 3 คน
- สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 2 (จำนวนที่รับ 6 คน)
จำนวนที่สมัคร 49 คน
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 (จำนวนที่รับ 1 คน)
จำนวนที่สมัคร 1 คน
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 2 (จำนวนที่รับ 2 คน)
จำนวนที่สมัคร 5 คน
- สาขาวิชาประถมศึกษา (จำนวนที่รับ 3 คน)
จำนวนที่สมัคร 2 คน
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย (จำนวนที่
รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 4 คน
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีตะวันตก
(จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 3 คน
- สาขาวิชาศิลปกรรม (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวนที่
สมัคร 11 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (จำนวนที่รับ 2 คน)
จำนวนที่สมัคร 5 คน—(อ่านต่อหน้า 8)

“แม้จะมีความสนใจในดนตรีมากเท่าใด ครอบครัวก็ไม่ให้การสนับสนุน เพราะมองเป็นงานเดินกินรำกิน”

สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ

อาจารย์นักนิเทศฯ ฝีมือดนตรีระดับโลก

— อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ



“ศิษย์นี้หนาได้ดี เพราะมีครู”

วลีสั้นๆ ที่มีความหมายแทนใจ อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ความสำเร็จในวันนี้มาจากความเพียรที่ได้รับโอกาสต่างๆ หลายอย่างในชีวิต แม้จะเริ่มจากการดูภาพยนตร์จีนเรื่อง “มังกรหยก” ก็ตาม แรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีมีมาจาก “ก๊วยเจ๋ง” “อึ้งย้ง” ในภาพยนตร์จีนเรื่อง “มังกรหยก” ทำให้เด็กชายวัย 10 ขวบ คิดหัดเล่นพิณ ซึ่งไม่ได้หาซื้อได้ง่าย จึงเปลี่ยนความตั้งใจจะเล่นพิณมาหัดเล่นเครื่องสายดนตรีไทยอย่าง ซิม และจะเข้ จนได้ดีมีรางวัลระดับประเทศ จากการประกวดดนตรีไทยเพื่อความมั่นคงของประเทศ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2527 ในฐานะนักจะเข้ยอดเยี่ยม กระทั่งมีโอกาสเรียนดนตรีกับ ครูทองดี สุจริตกุล และครูนิภา อภัยวงศ์ ยิ่งทำให้ความสนใจในการฝึกดนตรีมีมากขึ้นด้วยเสน่ห์เครื่องสายไทยนั้นชวนหลงใหลจาก ซิม และจะเข้ จึงได้ฝึกขอเพิ่มเติมกับครูเบญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปี พ.ศ.2541 และได้ฝึกขอสามสายกับ ครูศิริพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สุดท้ายได้ฝึกดนตรีจีนกู่เจิ้ง กับ อาจารย์หลี่ หยาง ศิลปินจีน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนกู่เจิ้งถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และแม้จะมีความสนใจในดนตรีมากเท่าใด ครอบครัวก็ไม่ให้การสนับสนุน เพราะมองเป็นงานเดินกินรำกิน แม้อาจารย์สิทธิศักดิ์ จะอธิบายด้วยเหตุผลมากมายก็ตาม

เมื่อโอกาสทางดนตรีได้รับการสนับสนุนจากครูที่ดี โอกาสทางงานนิเทศศาสตร์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งเป็นครูอาสาสมัครฯ ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จากศาสตราจารย์ประภาศรี สีหอำไพ และ รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล มองเห็นศักยภาพ

ด้าน Performing Arts หรือ Communication Arts ตั้งแต่เรียนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแนะนำว่าการบูรณาการงานด้านนิเทศศาสตร์กับดนตรีนั้นสามารถไปด้วยกันได้ จึงเข้าศึกษาที่ Northeastern Illinois University ในสาขา Speech Communication and Performing Arts หรือ สาขาวิชาวิทยาและศิลปะการแสดง ซึ่งได้โอกาสนำเสนอผลงานได้อย่างเต็มที่เพราะดนตรีเป็นภาษาสากลและสามารถสื่อสารได้

ดร.เสรี วงษ์มณฑา คืออีกคนที่มอบโอกาสในการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ที่ สยามทีวี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ให้รับผิดชอบในการดำเนินงานสร้างโรงเรียนการแสดงชื่อ SCA ย่อมาจาก Siam Cinema Academy โรงเรียนการแสดงสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ด้วยเหตุผลหลายประการ โครงการจึงถูกพับเก็บไว้และมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นบริษัท สยามวิชั่น จำกัด ที่ทำการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ณ ที่นี้ได้รับเรียนรู้ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กระทั่งเข้าทำงานในตำแหน่ง อาจารย์ชัยยะ มีสกุล อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ชัยยะ มีสกุล ประธานโปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ มอบหมายให้เป็นหัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณา ซึ่งในด้านวิชาการนั้น ได้พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการต่างๆ ได้รับรางวัลมากมาย และในปี พ.ศ. 2547 ยังมีโอกาสทำงานในตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตเพราะ 10 กว่าปีที่ ผ่านมา *“บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา”* คำที่อาจารย์สิทธิศักดิ์เป็นคนคิด ได้ถูกนำไปใช้ในสื่อโปรเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลายแม้จะทุ่มเท

ให้กับการสอนมากมายเพียงใด แต่อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยังคงมีเวลาให้กับดนตรีที่ตนรัก อยู่เสมอ พิสูจน์ได้จากผลงานที่ผ่านมา เช่น งานผสมผสานศิลปะสายศิลป์ ครั้งที่ 1-3 งานย้อนรอยคีตจักรวาล 1 ศตวรรษครูทองดี ศรีแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์ฯ เป็นเครื่องการันตีได้ว่า ทุกงานที่ผ่านมาได้นำภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรม มาประยุกต์ให้เข้ากับงานด้านนิเทศศาสตร์ได้ และเพราะผลงานเหล่านี้ที่จุดประกายให้เกิดหลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิงขึ้น



— อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ ร่วมแสดงดนตรี

“ไม่ว่าใคร?...จะตั้งคำถามเกี่ยวกับอาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ ว่าแท้จริงนั้น...ตัวตนของอาจารย์เป็นคนอย่างไร สำหรับอาจารย์ บอกให้ทีมงานหายสงสัยว่า ตัวตนของ อ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ คือ นักนิเทศศาสตร์ที่มีบทบาทในการส่งเสริมทำนุบำรุงงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นผู้ช่วยสืบทอด สืบสานงานของครูดนตรีอย่าง ครูทองดี สุจริตกุล และครูนิภา อภัยวงศ์ ให้คงอยู่ต่อไป เป็นสะพานเชื่อมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคม เยาวชน และประเทศชาติ จึงไม่แปลกถ้าศิษย์ได้ดี เพราะมีครู เป็นผู้ให้.. และไม่แปลกถ้าครูคนนี้จะชื่อ สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ •



ออลีย... ศ.ภาคินี กนกนาค

ประชาคมและคณาจารย์มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของ ศ.ภาคินี กนกนาค อาจารย์เกษียณคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 และมีการกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คุณงามความดีที่ท่านเคยทำมา จะสั่งสมในใจพวกเราตลอดไป ขอให้ท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ...

ศ.ภาคินี กนกนาค (อายุ 64 ปี) เกิดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2493 บ้านทุ่ง

อ.สมปราบ จ.ลำปาง เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2516 •

ประวัติการศึกษา

- 2500 - 2503 โรงเรียนบ้านทุ่ง อ.สมปราบ จ.ลำปาง
- 2503 - 2506 โรงเรียนสมปราบข อ.สมปราบ จ.ลำปาง
- 2506 - 2509 โรงเรียนราษฎรรมณีศึกษา อ.เมือง จ.ลำปาง
- 2509 - 2510 โรงเรียนการช่างสตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
- 2510 - 2514 วิทยาลัยพลศึกษา
- 2514 - 2516 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา เอก - พลศึกษา โท - สุขศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2522 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ประวัติการทำงาน

- 2516 รับราชการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ ตำแหน่ง อาจารย์ตรี
- 2553 เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ เจ้าพระยา ตำแหน่ง ศศ. ระดับ 8

(ต่อจากหน้า 6)

- สาขาวิชาเคมี (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 7 คน
- สาขาวิชาชีววิทยา (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 5 คน
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 6 คน
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 5 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จำนวนที่รับ 2 คน) จำนวนที่สมัคร 14 คน
- สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 10 คน
- สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (จำนวนที่รับ 2 คน)

จำนวนที่สมัคร 4 คน

- สาขาวิชาจิตวิทยา (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 1 คน
- สาขาวิชาพลศึกษา (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 0 คน
- สาขาวิชาภาษาไทย (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 4 คน
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 10 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (จำนวนที่รับ 3 คน) จำนวนที่สมัคร 24 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (จำนวนที่รับ 1 คน) จำนวนที่สมัคร 3 คน

หลังจากผู้สมัครได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว จะต้องเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 และรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นลำดับต่อไป •

Books ■ สำนักวิทยบริการฯ

“การอ่านคือรากฐานของชีวิต”

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ขอแนะนำหนังสืออ่านประจำสัปดาห์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งให้แก่ประชาคมบ้านสมเด็จฯ โดยสัปดาห์นี้มีหนังสือแนะนำ 2 เรื่อง ได้แก่ **ไม่ต้องไอโซกิลลงทุนคอนโดได้** และ **คู่มือเขียน iPhone Apps** สำหรับผู้เริ่มต้น ทั้งสองเล่มนี้พร้อมให้บริการยืมสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร—



ไม่ต้องไอโซกิลลงทุนคอนโดได้

อัยพัทธ์ ทรัพย์ยืนยอง

[ชั้น 5 เลขหมู่ 647.92 อ533ม 2556]

พบกับสุดยอดเคล็ดลับจากพนักงานประจำธรรมดาที่เป็นเจ้าของ “คอนโด” นับสิบห้อง อ่านแล้วทำตามได้เลย! เนื้อหาในเล่มจะเป็น “จุดยืน” ให้กับ “มนุษย์เงินเดือน” ทุกคนที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของพนักงานประจำคนหนึ่ง ที่อยากมีรายได้เพิ่ม โดยที่เธอเลือกที่จะลงทุนใน

“อสังหาริมทรัพย์” ซึ่งเป็นการลงทุนที่ใครหลายคนคิดว่ามันยากที่จะเป็นไปได้ ต้องมีทุนเท่านั้นที่จะทำได้ แต่เธอคนนี้ทำให้ความคิดของคุณเปลี่ยนไป เธอเป็นพนักงานประจำมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันมีเงินเดือนเกือบสามหมื่นบาท แต่สามารถลงทุน “คอนโด” กว่า 10 ห้องภายในระยะเวลาไม่ถึงปี เธอทำได้อย่างไร? ทั้งอยู่เอง ปล่อยเช่า จองแล้วขาย ขายกระดาดขบจอบ คนมือทองจึงหว่านได้จับคอนโดเป็นอาชีพได้ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาการลงทุนกับคอนโด คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้! •

คู่มือเขียน iPhone Apps

สำหรับผู้เริ่มต้น ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

[ชั้น 4 เลขหมู่ 005.36 ข136ค 2556]

“คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น” เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเขียน iPhone Apps เริ่มต้นเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนา Apps ตามที่ต้องการ เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วยรูปภาพเป็นจำนวนมาก พร้อมขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกฝนทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้ทันที •